

VAAFA tặng học bổng \$3,000 cho sinh viên gốc Việt

Tác Giả: Ngác Lan

Thứ Hai, 17 Tháng 9 Năm 2012 04:41

"Fallen Heroes Scholarship" là quỹ học bổng được VAAFA thành lập nhằm tặng thưởng cho các quân nhân gốc Việt đã hy sinh để bảo vệ cho nền tự do, dân chủ của đất nước.

WESTMINSTER (NV) -Ba học bổng mang tên "Fallen Heroes Scholarship 2012" trị giá tổng cộng \$3,000 được diễn viên Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAAFA) trao cho ba sinh viên gốc Việt tại Trường Đại Chiên Sĩ Việt Mỹ, Westminster, vào chiều Thứ Bảy.



Lễ trao học bổng "Fallen Heroes Scholarship 2012" của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt tại Trường Đại Chiên Sĩ Việt Mỹ. (Hình: Ngác Lan)

Theo anh Quang Trán, thành viên ban chấp hành VAAFA, hội được thành lập từ năm 2008 và học bổng này cũng bắt đầu có từ năm đó.

"Có thể nói học bổng này rất khó nhận được. Các em vừa phải có điểm cao, vừa tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng. Trong khoảng 100 em thì có khoảng ba em được nhận học bổng. Nói khó thì cũng không khó, nhưng để thì cũng không dễ là vậy," anh Quang giải thích.

Trị giá mỗi học bổng là \$1,000. Ba sinh viên gốc Việt được chọn trao học bổng lần này là Trang Anh Võ, Brian Nguyễn và Andrea Phạm.

Trong phần phát biểu của mình, em Trang Anh Võ cho rằng: "Việc nhận được học bổng này có rất nhiều ý nghĩa đối với em. Bởi vì em không phải chờ đợi qua hơn 10 người khác cũng nộp đơn, mà em còn tận hưởng niềm vui được học bổng này từ những người lính Mỹ gốc Việt."

VAAFA tặng học bổng \$3,000 cho sinh viên gốc Việt

Tác Giả: Nguyễn Lan

Thứ Hai, 17 Tháng 9 Năm 2012 04:41

Cha của Trang Anh cũng là một cựu quân nhân, ông qua đời năm ngoái. Theo lời Trang Anh, em sẽ bắt đầu vào đời học UC Santa Cruz trong tuần tới và “sẽ tận hưởng học bổng này sẽ giúp em trả một phần tiền học phí”.

Với em Brian Nguyễn, “câu chuyện về những người lính chiến đấu nơi chiến trường Afghanistan khiến em rất xúc động và đó cũng là lý do để em trở thành thành viên của Hội Học sinh THPT.”

Em Brian cho biết em làm công việc giúp đỡ cho các gia đình quân nhân trong binh viện. “Em đã có nghe nhiều câu chuyện khác nhau từ những người lính hải quân, không quân... Đến hôm nay đây, được trải nghiệm mọi người, em có thể thoải mái và hạnh phúc nói rằng chúng ta đã có thêm một ngày là vì chúng ta đã có cánh tay mạnh mẽ của những người lính báo về.”

Em Brian cho biết, ngày hôm sau sẽ trở lại trường học. “Chỉ riêng tiền sách không thôi đã chiếm khoảng \$800, do đó, học bổng này cũng giúp cho em được rất nhiều cho mùa học này.”

Anh Quang Trần chia sẻ thêm, “Đây là điều đầu tiên tôi tham gia trong thành phần tuyển chọn học bổng, nên một phần cũng hơi háp, một phần cũng vui mừng vì thấy các em được đào tạo và nên người. Tôi thấy học bổng này rất xứng đáng dành cho mọi em, giúp các em thêm một phần tiền sách vở và học phí để các em tiếp tục việc học ở college.”

“Fallen Heroes Scholarship” là quỹ học bổng được VAAFA thành lập nhằm tưởng nhớ đến các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã hy sinh để báo về cho nền tự do, dân chủ của đất nước. Học bổng không chỉ nhằm tôn vinh sự dấn thân hy sinh của người chiến sĩ, mà còn nhằm thúc đẩy mọi người cùng góp phần đeo đuổi những mục tiêu và ước mơ, lý tưởng của mình. Người nhận học bổng cũng được khuyến khích học trong việc tìm hiểu và ghi nhận công ơn của những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến.

Muốn tìm hiểu thêm về VAAFA, cũng như học bổng “Fallen Heroes Scholarship” được giới thiệu có thể vào trang mạng <http://www.vaafa.org/>.